

จัดกลยุทธ์โมเดล “สร้างอาชีพขายเพชร WCG DIAMOND”



จัดกลยุทธ์โมเดล “สร้างอาชีพขายเพชร WCG DIAMOND” จุดเด่นสินค้าคุณภาพลงทุนน้อยกำไรดีไม่มีความเสี่ยง

ด๊บบลิว ซี จี ไดมอนด์ เปิดเกมรุกตลาดเครื่องประดับเพชรแท้ จัดโมเดล “สร้างอาชีพขายเพชรแท้ WCG DIAMOND” รองรับความต้องการของผู้หารายได้เพิ่มและนักลงทุน จุดเด่นไม่มีความเสี่ยงลงทุนน้อยได้กำไรสูง มั่นใจกลยุทธ์ลงทุนน้อย รับส่วนลด 40-60% และเงื่อนไขบริการหลังการขายดีจะสามารถขยายตลาดครึ่งปีหลังโตไม่ต่ำกว่า 5%

นางศุภาภรณ์ ปรีชา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ด๊บบลิว ซี จี ไดมอนด์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายจิวเวลรี่ แปรนด WCG DIAMOND เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้มีนโยบายในการขยายช่องทางการจำหน่ายผ่านตัวแทน จึงเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายในลักษณะของโมเดล “สร้างอาชีพขายเพชรแท้ WCG DIAMOND ” ซึ่งสามารถทำได้ทั้งเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เพื่อรองรับความต้องการของผู้ที่ต้องการหารายได้เพิ่มและนักลงทุนที่กำลังมองหาธุรกิจที่มีผลตอบแทนดี โดยจุดเด่นของโมเดลสร้างอาชีพนี้คือ เป็นธุรกิจจิวเวลรี่เพชรแท้ที่ลงทุนน้อย มีความเสี่ยงต่ำ มีความมั่นคง และมีระบบการบริหารการตลาดที่เป็นมืออาชีพ รวมทั้งมีการบริการหลังการขาย ทั้งเรื่องการรับประกัน การรับแลกเปลี่ยนสินค้า บริการซ่อม รวมทั้งบริการอื่น ๆ ที่มั่นใจว่าจะสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทั้งผู้ซื้อและตัวแทนจำหน่าย

สำหรับรูปแบบการลงทุนสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายนั้นบริษัทได้กำหนดเงื่อนไขที่ง่ายต่อการตัดสินใจ เช่น การเปิดโอกาสให้ลงทุนขั้นต่ำเพียง 1 แสนบาท หรือซื้อจิวเวลรี่ไม่ต่ำกว่า 5 ชิ้น และจะได้อุปกรณ์การขาย 1 ชุด หากสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายของ WCG DIAMOND แล้ว สามารถซื้อเครื่องประดับเพชรทุกชิ้นของบริษัทฯ ได้ในราคาส่ง โดยตัวแทนขายจะได้รับส่วนลดประมาณ 40-60 % ที่สำคัญในระหว่างการขายหากลูกค้าต้องการสินค้าแบบอื่นๆ สามารถนำสินค้าที่มีอยู่มาเปลี่ยนเป็นแบบที่ลูกค้าต้องการซื้อได้โดยไม่หักค่าใช้จ่าย นอกจากนี้แล้วบริษัทยังทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการขายให้กับตัวแทน รวมทั้งมีนโยบายในการการสร้างภาพลักษณ์และกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ เพื่อให้ตัวแทนสามารถขายสินค้าได้ง่ายขึ้น เนื่องจากเน้นบริการทุกขั้นตอนให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด ราคาสมเหตุสมผลไม่แพงเกินไป ทำให้นักลงทุนได้กำไรมากขึ้น จึงมั่นใจได้ว่าการลงทุนเป็นตัวแทนจำหน่ายเพชรกับ WCG DIAMOND ถือได้ว่าเป็นการลงทุนอย่างชาญฉลาดอย่างแน่นอน และคาดว่าจะกลยุทธ์ดังกล่าวจะสามารถขยายตลาดได้ไม่น้อยกว่า 5%

นางศุภาภรณ์เปิดเผยเพิ่มเติมว่า บริษัทได้ดำเนินธุรกิจขายส่งเพชรแท้มากกว่า 10 ปี โดยใช้กลยุทธ์การตลาดแบบขายส่ง และขายปลีกผ่านการประมูลออนไลน์ รวมทั้งมีตัวแทนจำหน่ายทั้งร้านจิวเวลรี่ ร้านทอง และตัวแทนขายรายย่อยทั่วประเทศ ที่ผ่านมาริชทรัพย์ประสบความสำเร็จในการขยายตลาดเป็นอย่างดี เนื่องจากเครื่องประดับของ WCG DIAMOND เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ผลิตจากเพชรน้ำดีนำเข้าจากประเทศเบลเยียม และสินค้าทุกชนิดมีใบรับประกันคุณภาพ ที่สำคัญบริษัทมีฝ่ายผลิตที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญในการผลิตเครื่องประดับ ทั้งผลิตตามแบบที่ลูกค้าสั่งและผลิตตามบริษัทออกแบบไว้นำเสนอลูกค้า โดยให้ความสำคัญกับความประณีต ความสวยงาม และความหลากหลาย ตรงตามความต้องการกับทุกกลุ่มลูกค้า

ผู้ที่สนใจจะให้แบรนด์ WCG DIAMOND ผลิตเครื่องประดับเพชร (OEM) หรือต้องการชมสินค้า ศึกษาข้อมูลด้านการลงทุน และต้องการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www.wcgdiamond.com รวมทั้งสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-0684343, และ 095-0528855 หรือติดตามข้อมูลการประมูลออนไลน์ได้ที่ เฟสบุ๊คแฟนเพจ ขายส่งเพชรแท้ WCG DIAMOND

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คุณมนัสวิน 091-549-3542 คุณปัญญา 087-055-2756 คุณอุบลรัตน์ 062-495-1489